

กระดานข่าว

APEX ปลื้ม! ขายหุ้นกู้ 800 ล.เกลี้ยง

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดได้ก่อนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมี บล.เอไอซี. บล.คันทรีกรุป และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

'APEX'ใจขึ้น หุ้นกู้ขายเกลี้ยง พร้อมลุยธุรกิจ

ทันหุ้น - APEX ปลื้ม! ขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท หมดเกลี้ยง นักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม บอส "พงษ์พันธ์ สัมภวคูปต์" เตรียมนำเงินจากแผนระดมทุนนำไปรองรับการขยายธุรกิจลุยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9 โครงการ รวมมูลค่า 13,830 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต หนุนผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคูปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอาคารชุด โรงแรม อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านพักตากอากาศ รวมถึงให้บริการจัดการให้เช่าห้องชุด หรือบ้านพักตากอากาศที่ลูกค้าซื้อบางส่วนนำออกให้เช่าในระบบโรงแรม โดยบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการและมีผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อตามที่ระบุในสัญญาเปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2563

● **รองรับแผนขยายธุรกิจ**
โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้มีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 60-62) ในทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรเติบโต 394%

ซึ่งทั้ง 9 โครงการประกอบด้วย โรงแรม อาคารชุด และศูนย์การค้า โดยมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากผลประกอบการทั้งหมดภายใน 3 ปี โดยประมาณ ซึ่งจะสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

"บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการจองซื้อหุ้นกู้หมดเกลี้ยงภายใน 3 วันที่เสนอขาย โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบันที่สนใจเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแผนการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้เป็นอย่างดี" นายพงษ์พันธ์กล่าว



'เอเพ็กซ์' ขายหุ้นกู้ 800 ล้าน

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) APEX เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมี บล.เอไอซี, บล.คันทรีกรุป และ บล.ยูโอบี เคียะเฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวของบริษัทจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาฯ ช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2562) ในทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 394% ประกอบด้วยโรงแรม อาคารชุด และศูนย์การค้า โดยมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากผลประกอบการทั้งหมดภายใน 3 ปี โดยประมาณ ซึ่งจะสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น



ข่าวสั้น

APEX ขายหุ้นกู้ 800 ล้านบาท เกลี้ย

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา

โดยมี บล.เอไอซี, บล.คันทริกรูป และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวของบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2562) ในทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 13,830 ล้านบาท หรือ 94%

APEX ขายหุ้นกู้ 800 ล.หมดเกลี้ยง เร่งนำเงินขยายธุรกิจตามแผน

4 กันยายน, 2017 - 11:42

ทันหุ้น – APEX ขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท หมดเกลี้ยง “พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์” ระบุนักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม เพยงนำเงินจากแผนระดมทุนไปเสริมสร้างความแกร่งรับแผนขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX เปิดเผยว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมี บล.เออีซี, บล.คันทรีกรุป และ บล.ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกุดังกล่าวของบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2562) ในทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,830

ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 394% ประกอบด้วยโรงแรม อาคารชุด และศูนย์การค้า โดยมีมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากผลประกอบการทั้งหมดภายใน 3 ปี โดยประมาณ ซึ่งจะสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ที่มา:บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในนามที่ปรึกษา บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เรียบเรียง:กษมน พงษ์ธานี**

- 21:30 [ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้น กังวลการผลิตน้ำมันในจีนถูกกระทบจากวิกฤตเกาหลีเหนือ](#) สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์...
- 20:59 [EU ฟื้นฟูรัฐบาลเยอรมนีอัดฉีดเงินกู้ 150 ล้านยูโร](#) "แอร์ เบอร์ลิน" คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ใ้ก...
- 20:42 [เกิดเหตุระเบิดในเมียนมาใกล้ชายแดนบังกลาเทศ ขณะโรอิ่งญาเกือบ 90,000 คนหนีภัยสู้รบในยะไข่](#) เกิดเหตุระเบิด 2 ครั้งในเมียนมาใกล้กับชายแดนบังกลาเทศใ...
- 19:51 [เจ้าหญิงแคเธอรีน พระชายาเจ้าชายวิลเลียม ทรงพระครรภ์ทายาทองค์ที่ 3](#) สำนักพระราชวังเคนซิงตันของอังกฤษ แถลงว่า เจ้าหญิงแคเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมเบ...
- 19:32 [ตำรวจอังกฤษสั่งอพยพประชาชนออกจากวิกตอเรีย สแควร์ หลังมีผู้พบวัตถุต้องสงสัย](#) ตำรวจอังกฤษสั่งอพยพประชาชนออกจากวิกตอเรีย สแควร์ ซึ่งอยู่ในเมืองโ...

ThaiPR.NET APEX ปลัม! ขายหุ้นกู้ 800 ลบ.หมดเกลี้ยง นักลงทุนให้การ

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์ **ตอบรับอย่างดีเยี่ยม เตรียมนำเงินไปขยายธุรกิจตามแผน**

 Sign Up to see what your friends like.

ข่าวหุ้น-การเงิน ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 11:51:08 น.
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--IR network

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) ปลัม! ขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท หมดเกลี้ยง "พงษ์พันธ์ สัมภาคปต์" ระดมนักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม เผยนำเงินจากแผนระดมทุนไปเสริมสร้างความแกร่งรับแผนขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายพงษ์พันธ์ สัมภาคปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท **เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์** จำกัด (มหาชน) (APEX) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมี บล.เอไอซี, บล.คันทรีกรุป และ บล.ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวของบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2562) ในทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 394% ประกอบด้วยโรงแรม อาคารชุด และศูนย์การค้า โดยมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากผลประกอบการทั้งหมดภายใน 3 ปี โดยประมาณ ซึ่งจะสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

"บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการจองซื้อหุ้นกู้หมดเกลี้ยงลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบันที่สนใจเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี" นายพงษ์พันธ์กล่าว

ADVERTISEMENT

[ซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้](#)



PADAENG INDUSTRY
PUBLIC COMPANY LIMITED



Hoon Inside News Feed

Home > News Feed

APEX เผยขายหุ้นกู้ 800 ลบ.หมดเกลี้ยง เตรียมนำเงินไปขยายธุรกิจตามแผน

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (4 กันยายน 2560) -----บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) ปลื้ม! ขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท หมดเกลี้ยง “พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์” ระบุนักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม เผยนำเงินจากแผนระดมทุนไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งรับแผนขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมี บล.เออีซี, บล.คันทรีกรุ๊ป และ บล.ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกุดังกล่าวของบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2562) ในทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทลุง รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 394% ประกอบด้วยโรงแรม อาคารชุด และศูนย์การค้า โดยมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากผลประกอบการทั้งหมดภายใน 3 ปี โดยประมาณ ซึ่งจะสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการจองซื้อหุ้นกู้หมดเกลี้ยงภายใน 3 วันที่เสนอขาย โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบันที่สนใจเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแผนการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี” นายพงษ์พันธ์กล่าว

(สุกัญญา ศิริวง รายงาน; เรียบเรียง; โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com/)

ที่มา: หุ้นอินไซด์

วันที่ : 04 กันยายน พ.ศ. 2560

Close



Lite Version (https://m.mgronline.com/stockmarket/detail/9600000090502)

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ป्लीม ขายหุ้นกู้ 800 ล.เกลี้ยง

เผยแพร่: 4 ก.ย. 2560 12:12:00

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท หมดเกลี้ยง "พงษ์พันธ์ สัมภวคปต์" ระบุนักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม เผยนำเงินจากแผนระดมทุนไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งแผนขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมี บล.เอชซี, บล.คันทริกรูป และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวของบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2562) ในทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ อุบล และพัทยา รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 394% ประกอบด้วยโรงแรม อาคารชุด และศูนย์การค้า โดยมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้อย่างดีจากผลประกอบการทั้งหมดภายใน 3 ปี โดยประมาณ ซึ่งจะสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น "บริษัทฯ ขอขอบคณีนักลงทุนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการจองซื้อหุ้นกู้หมดเกลี้ยงภายใน 3 วันที่เสนอขาย โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบันที่สนใจเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแผนการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี" นายพงษ์พันธ์กล่าว

แชร์ 5

LINE it! (https://line.me/R/msg/text/?เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ป्लीม ขายหุ้นกู้ 800 ล.เกลี้ยง%0d%0ahttps://mgronline.com/stockmarket/detail/9600000090502)

Tweet

G+ Share

83



ข่าวในหมวดล่าสุด

1 ภาพรวมตลาดแกว่งแคบมาก เกาะติดสถานการณ์เกาหลีเหนือ (https://mgronline.com/stockmarket/detail/9600000090728)

2 "กรมบัญชีกลาง" ชี้แจงภาวะเงินคงคลังยังบริหารจัดการได้ (https://mgronline.com/stockmarket/detail/9600000090725)

3 หายนะในตลาดTFEX (2)/สุนันท์ ศรีจินตรา (https://mgronline.com/stockmarket/detail/9600000090707)

4 คลังยกเว้นภาษีเงินได้-กำไร กลุ่ม Startup (https://mgronline.com/stockmarket/detail/9600000090700)

5 "บอร์ดสตาร์ทอัพ" ยกร่างกฎหมายหนุนคนรุ่นใหม่ ทั้งภาษีและการร่วมทุน (https://mgronline.com/stockmarket/detail/9600000090696)